

## กรรมธาตุ Elemental Karma

ประกร มะลิหวล

Prakon Mali Huan

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

Corresponding Author, E-mail: Mali-H-P@gmail.com

### บทคัดย่อ

กรรมธาตุ คือ ภาวะที่ธาตุกระทำต่อกันเป็นความหมายชื่อที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง ที่นี้ผู้เขียนมาเสนอแนวความรู้ ความเข้าใจรูปทฤษฎีของสำนักประสบการณ์นิยม ดังจะพรรณนาความว่า ความรู้ ความเข้าใจที่มาจากประสบการณ์ เป็นความรู้ที่จริงแท้ในระดับของมิติบุคคลที่เป็นเจ้าของทฤษฎีนั้น แต่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงสำหรับบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า แต่ละบุคคลนั้นมีอริยาศัยความสามารถบวกกับอยู่ในพื้นที่ที่มันแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดความรู้ที่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : กรรมธาตุ

### Abstract

Elemental Karma is the condition in which the elements act on each other as the name meaning is set as the subject. Here the author presents the knowledge Understanding the theory of empiricism As it is described, knowledge and understanding come from experience. It is true knowledge at the level of the individual dimension that owns that theory. But it may be a fact for another person. This is because Each individual has different charisma and abilities in different areas. thus giving rise to different knowledge.

Keywords : Elemental Karma

## บทนำ

แตกต่างกันในมิติบุคคล แต่ไม่แตกต่างในส่วนที่เป็นธาตุแท้ดั้งเดิม ยกตัวอย่างคือ เรื่องโลก ส.พรายน้อยจากไทยรัฐออนไลน์ได้อธิบายเรื่องนี้ในลักษณะกำเนิดพรหมลูกฟัก (ส.พลายน้อย, 2563: ออนไลน์)

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ส่วนเรื่องโลกในความหมายวิทยาศาสตร์ มีลักษณะทรงกลม มีอากาศห่อหุ้ม ถัดจากนั้นมีน้ำล้อมรอบทั่วบริเวณทำให้เห็นโลกเป็นสีฟ้าเมื่อมองผ่านดาวเทียม ถัดมาเป็นแผ่นดินตามลำดับ ในตรงนี้จะเห็นว่าต่างกันมิติบุคคลที่ส.พรายน้อยจากไทยรัฐออนไลน์นิยามโลกไว้ว่ามีลักษณะไขว่ครึ่งซีก ซีกบนเป็นท้องฟ้า ซีกล่างเป็นผืนแผ่นดินทั้งหมดนั้นลอยลอยอยู่กลางอากาศ ส่วนวิทยาศาสตร์นิยามโลกมีลักษณะทรงกลมมากด้วยสีฟ้า ลอยลอยกลางอากาศ ส่วนในมิติธาตุแท้ไม่ได้แตกต่างกันเลย คือ โลกประกอบด้วยธาตุสี่ มี ดิน น้ำ ไฟ ลม ทั้งส.พรายน้อยจากไทยรัฐออนไลน์และวิทยาศาสตร์ก็มองอย่างนั้น (orawannan, 2563: ออนไลน์)

ที่นี้ธาตุสี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้? ผู้เขียนต้องการสื่อเรื่องกำเนิดโลก กำเนิดจักรวาล ในอัครคัมภีร์ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม11 ข้อ111-140: 83-102) ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อก่อนนั้นปรากฏแต่น้ำ ไม่มีโลก ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีเพศชาย ไม่มีเพศหญิง ปรากฏแต่เพียงสัตว์” ทำให้ผู้เขียนคำนึงถึงแอ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ แล้วหากเป็นเช่นนั้นจริง นั้นผู้เขียนให้ชื่อแอ่งน้ำนั้นว่า “แอ่งอัครคัมภีร์” ประการถัดมา...มีผู้ตั้งคำถามทางปรัชญาว่า แล้วน้ำนั้น ลมนั้นมาจากที่ไหน? ให้ใจเย็นต่อคำถามนั้น ผู้เขียนมีคำตอบว่า ทั้งน้ำทั้งลม และดินต้องมาจากธาตุที่เป็นชนิดเดียวกัน

กล่าวคือ Basic of Uniworld นี้เป็นได้ทั้งสามสถานะ โดยมีระดับของอนุภูมิต่อคอยควบคุม เช่น ออกซิเจนก๊าซ เป็นธาตุหนักอาศัยอยู่ทั่วไปทั้งจักรวาล ปกติเป็นก๊าซ(ไอน้ำ)ในสถานะผลึกเหลว แต่เมื่อหนึ่งอตอมของออกซิเจนบวกกับสองอตอมของไฮโดรเจนที่เชื่อมติดกันก็จะกลายเป็นของเหลว หมายถึงน้ำ แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง(น้ำแข็ง) (Wiki, 2563: ออนไลน์) จากทฤษฎีนี้ จะให้ความรู้ว่าลมที่หุ้มห่อน้ำนั้น คือ ก๊าซออกซิเจน ส่วนน้ำ คือออกซิเจนก๊าซที่ผลึกเหลว การมีอยู่ของธาตุน้ำและลมที่หุ้มห่อน้ำ นานวันก็ปรากฏเป็นของเหลวกึ่งแข็งในช่วงต้น ถัดมาก็แห้งแล้งเป็นของแข็งซึ่งอยู่เหนือบริเวณพื้นผิวน้ำ. ในอัครคัมภีร์มีกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า “ครั้นถัดมาเหนือพื้นผิวน้ำ ปรากฏเป็นง้วนดิน” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม11 ข้อ120: 89)

วันดินในวรรณกรรมพระอภัยมณีแต่งโดยสุนทรภู่ มีกล่าวไว้ว่า “ครั้งนั้น นางละเวงนั่งที่ต้นเขา สักพักได้ยินเสียงดัง ครีโครง ก้องพนาท ดังแผ่นดินจะถล่ม จนนางละเวงตกใจ ประเดี๋ยวหนึ่งก็มีเทวดาปรากฏกายเพื่อบอกนางละเวงไว้ล่วงหน้าว่า นั่นคือผลวันดิน หนึ่งพันปีจึงออกผลครั้งหนึ่ง ใครได้กินจะเป็นมงคลและอมตะความงาม”

ในวรรณคดีของจีนก็มีการกล่าวถึงวันดินเช่นกัน คือ ครั้งนั้นเมื่อออกเรือมาได้สักพักใหญ่ถึงบริเวณพื้นที่ที่ปีศาจจากที่เคยรับทราบมา ที่ผิวน้ำปรากฏผลไม้ลอยอยู่เป็นผลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ห้าร้อยปี จึงจะให้ผลครั้งหนึ่ง”

การรวมกลุ่มจับก้อนเป็นของแข็งเหนียวเหน้านั้น โดยมีลมมากระทบเป็นระยะๆ เป็นอาการแห่งการเสียดสี นานวันปีก็ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต พลังงานแห่งสนามแม่เหล็ก ขั้วบวกโปรตรอน ขั้วลบอิเล็กตรอน ดึงดูดเข้าหากัน ก่อให้เกิดการยุบตัวของก้อนทรงกลมขนาดใหญ่อย่างรุนแรงเป็นลักษณะทฤษฎีบิกแบงค์ แล้วแตกกระจายเป็นก้อนทรงกลมเล็ก น้อยใหญ่ตามระดับพลังงานที่สถิตอยู่ในทรงกลมนั้นอยู่บริเวณเหนือพื้นผิวน้ำ และทั้งหมดนั้นทรงตัวอยู่ภายใต้พลังงานสนามแม่เหล็กระดับมหภาค หรือโลกธาตุ ทั้งภายในดวงโลกธาตุนั้นเองที่มีเศษฝุ่นละออง กระจัดกระจายก็ยังมีพลังงานมืดที่ดึงดูดสรรพสิ่งเข้ามาในบริเวณเกิดการสะสมมวลที่เข้ามารวมกันจนเมื่อมีมวลมากพอก็ถือเป็นระดับจักรวาล ระดับกาแล็คซี่ เกิดระบบหมุนเวียนที่มิงโคจรระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์, ระหว่างดาวเคราะห์หลักกับดาวบริวารอย่างเป็นระบบและเสถียร เกิดภาวะแห่งความสมดุลภายในโลกธาตุนั้นๆ.

## เนื้อเรื่อง

โลก (Planet) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ในระบบของสุริยะจักรวาล มีออกซิเจน ก๊าซกับไฮโดรเจนก๊าซประกอบเป็นส่วนมาก มีอายุการดำรงมาแล้วสี่พันห้าร้อยล้านปี และคาดว่าจะมีอายุต่ออีกในอนาคตสี่พันล้านปีแล้วจึงจะกลายเป็นดาวดับ

จากบันทึกที่ปรากฏของโลกนี้ มีการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วพยายามอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นบนฐานทฤษฎีเทววิทยา

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาประมาณสามพันปี และเป็นศาสนาที่มีการศึกษาเรื่องโลก อย่างเช่น สำนักศึกษาในเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุด, จึงเป็นเหตุให้พระพุทธในสมัยพุทธกาลได้ตรัสอัครคัมภีร์สุตกับสามเณรเสฏฐี

มีเทวดาองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อ โรหิตัสสะ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 21 ข้อ 45: 73-74) เข้ามาหาพระพุทธรูปพร้อมเปล่งรัศมีโชติช่วงทั่วทั้งมณฑล กล่าวกับพระพุทธรูปว่า “เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นฤๅษี ศึกษาวาโยธาคู จนชำนาญการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ความเร็วของข้าพเจ้านั้นเปรียบได้กับลูกธนูที่วิ่งผ่านใบไม้ที่กำลังตกหล่น ซิป! สู่เป้าหมาย” ได้ไปยังแองคัลญู และกล่าวต่ออีกว่า จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ความเร็วของข้าพเจ้าผู้ซึ่งสำเร็จวาโยธาคูสิน หนึ่งร้อยปีของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามได้ทั่วถึงจะตายเสียก่อน

กรรม 2 (การกระทำ, การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม - Kamma: action; deed)

อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว, การกระทำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ทำให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ - Akusala-kamma: unwholesome action; evil deed; bad deed) เป็นบาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย ความเสียหาย ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็นความทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรเว้น การกระทำบาป กระทำความชั่ว เรียกว่าทำอกุศลกรรม เรียกว่า ทำอกุศล หรือเรียกว่า ทำบาปอกุศล อกุศลกรรมเกิดมาจากอกุศลมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างคือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ป็นเหตุชักนำใจให้คิดทำอกุศลกรรม เช่นเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้คิดอยากได้ เมื่ออยากได้ก็แสวงหา เมื่อไม่ได้ตามต้องการด้วยวิธีสุจริต ก็ป็นเหตุให้ทำอกุศลกรรมอื่นต่อไป เช่น ลักขโมย ปล้น ใจ ฉ้อโกง เป็นต้น

กุศลกรรม (กรรมที่เป็นกุศล, กรรมดี, การกระทำที่ดี ฉลาด เกิดจากปัญญา ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตจิตใจ หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ -Kusala-kamma: wholesome action; good deed) เป็นบุญ ความดี ความถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็นความสุขโดยส่วนเดียว การทำบุญ การทำความดี เรียกว่า ทำกุศลกรรม หรือเรียกว่าทำกุศล กุศลกรรมที่ควรทำเป็นประจำได้แก่ ให้ทาน เสียสละ รักษาศีล อบรมจิตใจ เจริญภาวนา เรียกว่าบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ซึ่งสามารถทำได้โดยบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงให้น้อยลง เพราะถ้ายังมีมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเต็มจิตอยู่ ก็ไม่สามารถทำกุศลกรรมอะไรได้

### การจำแนกประเภทของกรรม

กรรมดี หรือ กรรมชั่วมีกก็ตาม กระทำทางกาย วาจา หรือทางใจก็ตาม สามารถจำแนกอีก เป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายแบบ ดังนี้

กรรมจำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม (ปากกาลจตุกะ) 4 อย่าง

กรรมจำแนกตามหน้าที่ของกรรม (กิจจตุกะ) 4 อย่าง

กรรมจำแนกตามลำดับการให้ผลของกรรม (ปากทานปริยายจตุกะ) 4 อย่าง

กรรมจำแนกตามฐานที่เกิดผลของกรรม (ปากฐานจตุกะ) 4 อย่าง

### จำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม

การกระทำทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่เป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ตาม ย่อมตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง กรรมจำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม (ปากกาลจตุกะ) แสดงกำหนดเวลา แห่งการให้ผลของกรรม มี 4 อย่าง คือ

ทิวฐธรรมเวทนิยกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้

อุปัชชเวทนิยกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า

อปราปริเวทนิยกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป

อโหสิกรรม หมายถึง กรรมเล็กให้ผล ไม่มีผลอีก

จำแนกตามหน้าที่ของกรรม

กรรมจำแนกตามหน้าที่การงานของกรรม (กิจจตุกะ) กรรมมีหน้าที่ ที่จะต้องกระทำ  
สี่อย่าง คือ

ชนกกรรม หมายถึง กรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด กรรมแต่งให้เกิด

อุปถัมภกกรรม หมายถึง กรรมสนับสนุน กรรมที่ช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติม ต่อจาก  
ชนกกรรม

อุปปีฬกรรม หมายถึง กรรมบีบคั้น กรรมที่มาให้ผล บีบคั้นผลแห่งชนกกรรม  
และอุปถัมภกกรรมนั้น ให้แปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บันทอนวิบากมิให้เป็นไปได้นาน

อุปฆาตกรรม หมายถึง กรรมตัดรอน กรรมที่แรงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรม  
และอุปถัมภกกรรม เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมทั้งสองอย่างนั้น ให้ขาดไปเสียทีเดียว

### จำแนกลำดับการให้ผลของกรรม

กรรมจำแนกตามลำดับการให้ผลของกรรม (ปากทานปริยายจตุกะ) จำแนก  
ตามความยกย่อง หรือ ลำดับความแรงในการให้ผล 4 อย่าง

ครุกรรม หรือ ครุกกรรม (หนังสือพุทธธรรมสะกตครุกรรม หนังสือกรรมที่ปี  
นี้สะกตครุกรรม) หมายถึง กรรมหนัก ให้ผลก่อน เช่น ฆานสมาบัติ 8 หรือ อนันตริยกรรม  
จัดเป็นกรรมที่หนักที่สุด ให้ผลเร็วและแรง มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลคือฝ่ายดีและฝ่ายที่เป็นอกุศล  
คือฝ่ายไม่ดี ครุกรรมที่เป็นกุศลได้แก่ฆานสมาบัติ 8 ผู้ได้ฆานสมาบัติชื่อว่าได้ทำกรรมฝ่าย

กุศลที่ดีที่สุด เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมได้เกิดในพรหมโลกทันที ส่วนกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่ อนันตริยกรรม 5 มี ข่ามบาป ข่ามมารดา เป็น ผู้ทำอนันตริยกรรมชื่อว่าได้ทำกรรมฝ่ายอกุศลที่ร้ายแรงที่สุด เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมเกิดในนรกทันที กรรมย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นเสมอ อุปมาเหมือนวัวแกมีกำลังน้อย แต่ยืนอยู่ตรงปากประตูคอกพอดี ย่อมจะออกจากคอกได้ ก่อนวัวหนุ่มอื่นๆ ทั้งหลาย ฉะนั้น

พหุกรรม หรือ อาจิณกรรม หมายถึง กรรมที่ทำมาก หรือ ทำจนเคยชิน ให้ผลรองจากกรรม

อาสันนกรรม หมายถึง กรรมจวนเจียน หรือ กรรมใกล้ตาย คือกรรมที่ทำเมื่อจวนจะตาย จับใจอยู่ใหม่ ๆ ถ้าไม่มีสองข้อก่อน ก็จะทำให้ผลก่อนอื่น

กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม (กตัตตา-สิ่งที่เคยทำไว้, วา ปน-ก็หรือว่า, กมม-กรรม) หมายถึง กรรมอื่นที่เคยทำไว้แล้ว นอกจากกรรม 3 อย่างข้างต้น, ฐีกากล่าวว่า กรรมนี้ให้ผลในชาติที่ 3 เป็นต้นไป กรรมนี้จึงจะให้ผล เป็นกรรมทั้งฝ่ายดีและไม่ดีที่ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีเจตนาจะให้เป็นอย่างนั้น กรรมที่ทำไว้ด้วยเจตนาอ่อนอ่อนหรือมิใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรง ภาษาวินัยว่าเป็นอจิตตะกะ ทำไปก็สักแต่ว่าทำ แม้มิโทษก็ไม่รุนแรง ถือว่าเป็นกรรมที่มีโทษเบาที่สุดในบรรดากรรมทั้งหลาย ถ้าไม่มีกรรมที่หนักกว่า เช่นพหุกรรม หรือต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นอื่นให้ผลแล้ว กรรมนี้จึงจะให้ผล กรรมข้อนี้ ท่านเปรียบเหมือนคนบ้ายิงลูกศร เพราะคนปกติที่ไม่มีฤทธิ์จะไม่รู้เลยว่า เป็นกรรมอะไรที่จะมา ให้ผลนำเกิด เนื่องจากทำไว้ในอดีตชาตินั่นเอง

จำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม

กรรมจำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม (ปากฐานจตุกะ) แสดงที่ตั้งแห่งผลของกรรมสี่อย่าง เป็นการแสดงกรรมโดยอภิธรรมนัย (ข้ออื่น ๆ ข้างต้นเป็นการแสดงกรรมโดยสุตตันตนัย)

กามาวจรกุศลกรรม

กามาวจรกุศลกรรม

รูปาวจรกุศลกรรม

อรูปาวจรกุศลกรรม

จำแนกตามการกระทำ

กายกรรม หมายถึง การกระทำทางกาย คือทำกรรมด้วยกาย ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี กายกรรมทางชั่ว มี 3 อย่าง คือ ข่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายทุจจริต แปลว่า ประพฤติชั่วทางกาย กายกรรมทางดี มี 3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายสุจจริต แปลว่า ประพฤติชอบทางกาย

วจีกรรม หมายถึง การกระทำทางวาจา วจีกรรมที่เป็นกุศล มี 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบคาย และไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่วนวจีกรรมที่เป็นอกุศลจะตรงกันข้าม

มโนกรรม หมายถึง การกระทำทางใจ คือ ทำกรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี มโนกรรมทางชั่ว มี 3 อย่าง คือ โลกอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม เรียกอีกอย่างว่า มโนทุจจริต (แปลว่า ประพฤติชั่วด้วยใจ) มโนกรรมทางดี มี 3 อย่าง คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายเขา เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มโนสุจจริต (แปลว่า ประพฤติชอบด้วยใจ)

## องค์ความรู้และนวัตกรรม

ในปรัชญาตะวันตกมีการกล่าวถึงปฐมธาตุของจักรวาลเช่นกัน ชื่อ ธาเลส ได้กล่าวไว้ว่า ปฐมธาตุของสรรพสิ่ง คือน้ำ เพราะน้ำเป็นได้ทั้งหมดกล่าวคือ เมื่อมีอุณหภูมิร้อน น้ำกลายเป็นไอและก๊าซ, เมื่ออุณหภูมิต่ำลง ก็กลับกลายเป็นน้ำ และหากมีอุณหภูมิต่ำสุดๆ น้ำจะเป็นของแข็ง ดังนั้นน้ำจึงเป็นปฐมธาตุ

น้ำนั้นมีส่วนประกอบด้วยก๊าซสองชนิด  $H_2O$  มีไฮโดรเจน  $H_2$  เลขอะตอมสอง และออกซิเจน  $O$  เลขอะตอมแปด ในส่วนของไฮโดรเจนเป็นธาตุเบาเป็นตัวก่อให้เกิดน้ำที่อุณหภูมิ ความดันมาตรฐาน ให้พลังงานไฟติดเองในอากาศที่  $500^\circ$  เป็นธาตุกลางทางไฟฟ้า เหมาะ สำหรับจุดประกาย (Spark) พลังงานสนามแม่เหล็กในระดับโลกธาตุและทั่วๆ ไป

ถัดมาเป็นออกซิเจนก๊าซ เป็นธาตุหนัก ในระดับอะตอมมีนิวตรอน 8 ตัว โปรตอน 8 อิเล็กตรอน 8 เป็นได้ทั้งสามสถานะ คือ ของเหลว(น้ำ) ของแข็ง(ฝุ่นธุลี) ก๊าซ(ลม) เป็นธาตุที่เหมาะสมต่อการจุดไฟ

## สรุป

จากแอ่งอัครัญญูที่มีขนาดใหญ่รอบๆมีลมห่อหุ้มจะเห็นได้ว่า ก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซหนักมีปริมาณที่มาก ทั้งอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะต่อการก่อกำเนิดของเหลว คือน้ำ พร้อมไฮโดรเจนที่เป็นธาตุเบาลอยมีทั้งที่ผลิตภัณฑ์อยู่กับธาตุน้ำกับลอยลอยอยู่เหนือ

น้ำ ก่อการเสียดสีจากการไหลเวียนทำให้เกิดพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ถ่วงดุลกันอยู่ นานนับพันปีเกิดของแข็งเป็นโลกธาตุตามลำดับที่กล่าวมา

ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมามีต้นกำเนิดอยู่ที่อ็อกซิเจนก๊าซซึ่งเป็นธาตุเดียวที่ให้ผลเป็นธาตุน้ำ และเป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบเลขอะตอมระหว่างไฮโดรเจนธาตุกับอ็อกซิเจนซึ่งเป็นธาตุน้ำหนัก

### บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539).

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ส.พลายน้อย. (30 มีนาคม 2557). พระพรหม. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564, จาก: <https://www.thairath.co.th/content/413145>

orawannan. (30 เมษายน 2563). ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564, จาก: <https://sites.google.com/site/orawannan2543/khwam-hmay-khxng-darasastr/kar-ebeng-prapheth-khxng-daw-khea-rah>

Wiki. (30 มกราคม 2563). น้ำ. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564, จาก: <https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3>